



67 ปี
มศว
28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันวันที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 หน้า 7 มูลค่าข่าว 325,512.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

จับมือสถาบันการศึกษาลงนามความร่วมมือ พัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นสร้างทายาทหม่อมใหม่เยาวชน

● นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในโอกาสเป็น
ประธานการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่น
ใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ไทย ระหว่าง กรม
หม่อมใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กับสถาบันการศึกษา ว่ากระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยกรมหม่อมใหม่ ดำเนิน
งานสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนาง
เจ้า พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์และ
สืบสานอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและ
ทอผ้าไหมให้เป็นอาชีพที่อยู่คู่กับประเทศไทย
โดยเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมจำเป็นต้อง



ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเพื่อให้
มีความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพ ซึ่งกรมหม่อม
ใหม่ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเกษตรกรผู้ปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมจึงต้องดำเนินการส่งเสริม
การผลิตหม่อมใหม่ให้มีมาตรฐาน เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เน้นการอนุรักษ์สืบสานควบคู่
ไปกับการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่สินค้าหม่อมใหม่ และสร้างรายได้เพิ่ม
แก่เกษตรกร

ดังนั้นการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างกรมหม่อมใหม่ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กับสถาบันการศึกษา
ทั้ง 6 สถาบัน ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อร่วมกัน
พัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นและผลิตภัณฑ์
ใหม่ไทยจะเป็นการสร้างร่วมมือด้านอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมหม่อมใหม่ การแลกเปลี่ยนความ
รู้ด้านการทอผ้าให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด

ด้านนางสุดารัตน์ วีระคุปต์ เหล่าวิชา
อธิบดีกรมหม่อมใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า
ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของกรมหม่อม
ใหม่ คือ การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาเกี่ยวกับหม่อมใหม่ รวมทั้งส่งเสริม
พัฒนาการผลิตและสร้างความเข้ม
แข็งให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ตามนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้น
เพื่อตอบสนองนโยบายและภารกิจดังกล่าว
กรมหม่อมใหม่จึงจัดทำโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ใหม่ไทยขึ้น
ตั้งแต่ปี 2558 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่
มีการเรียนการสอนในสาขาการออกแบบ
นำนักศึกษาลงพื้นที่เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียน
รู้กับเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม ศึกษาเกี่ยวกับ

ภูมิปัญญาหม่อมใหม่วิถีชีวิต วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นแต่ละชุมชนและนำมาเป็นแนวคิด
ในการร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นที่สื่อถึง
อัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ ทำให้ได้สินค้า
ผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์ประจำถิ่น มีลวดลาย
ที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของคน
รุ่นใหม่ ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายที่ต้องการ
สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่หันมาใช้ผ้าไหมเพิ่ม
มากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ความร่วมมือกันระหว่างกรม
หม่อมใหม่ และสถาบันการศึกษาทั้ง 6
สถาบันในการดำเนินโครงการดังกล่าวจะ
ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่าง
เกษตรกรและเยาวชนโดยเกษตรกรได้รับ
การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการพัฒนา
อุตสาหกรรมแฟชั่นการออกแบบของเยาวชนช่วย
สร้างโอกาสในการใช้ผ้าไหมในกลุ่มเยาวชน
หรือคนรุ่นใหม่มากขึ้น ทำให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้นในขณะที่เยาวชนมีโอกาส
ได้รับประสบการณ์ตรงจากเกษตรกรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการทอผ้าของแต่ละท้องถิ่น
ทำให้เกิดความภูมิใจเห็นถึงคุณค่าของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมกันสืบสานให้คงอยู่
นอกจากนี้ยังสามารถนำไปพัฒนาเพื่อสร้าง
งานสร้างรายได้แก่ตนเองต่อไปในอนาคต

